



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
เรื่อง ประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ วรรคสี่ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้วในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา มีมติรับรองรายงานการประชุมในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวิทย์ จันตะพู่)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔
วันศุกร์ ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุวิทย์ จันตะฟู	ประธานสภาฯ	สุวิทย์ จันตะฟู	
๒	นายประเสริฐ สมร่วง	รองประธานสภาฯ	ประเสริฐ สมร่วง	
๓	นายลันตรี ยะจินดา	เลขาธิการสภาฯ	ลันตรี ยะจินดา	
๔	นายต่วน คำดวง	ส.อบต. หมู่ ๑	ต่วน คำดวง	
๕	นายสงวน อินใจ	ส.อบต. หมู่ ๒	สงวน อินใจ	
๖	นายสมเด็จ กาบอ้อย	ส.อบต. หมู่ ๒	สมเด็จ กาบอ้อย	
๗	นายสมจิตร ยะจินดา	ส.อบต. หมู่ ๓	สมจิตร ยะจินดา	
๘	นายชัยณรงค์ เชื้อนแก้ว	ส.อบต. หมู่ ๔	ชัยณรงค์ เชื้อนแก้ว	
๙	นายบุญธรรม แซ่ก้อ	ส.อบต. หมู่ ๕	บุญธรรม แซ่ก้อ	
๑๐	นายทวี จักรบุตร	ส.อบต. หมู่ ๖	ทวี จักรบุตร	
๑๑	นายอาชวิน ชรัญกุล	ส.อบต. หมู่ ๗	อาชวิน ชรัญกุล	
๑๒	นายพงศกร คำนนท์	ส.อบต. หมู่ ๘	พงศกร คำนนท์	
๑๓	นายนพพล บุญหลี	ส.อบต. หมู่ ๘	นพพล บุญหลี	
๑๔	นายธนบุลย์ รักขัน	ส.อบต. หมู่ ๑๑	ธนบุลย์ รักขัน	
๑๕	นายสุภัท ขาวเหนือ	ส.อบต. หมู่ ๑๒	สุภัท ขาวเหนือ	
๑๖	นายไพบุลย์ กันทะวงศ์	ส.อบต. หมู่ ๑๓	ไพบุลย์ กันทะวงศ์	
๑๗	นายวสันต์ กันทะทอง	ส.อบต. หมู่ ๑๓	วสันต์ กันทะทอง	
๑๘	นายศักดิ์ดา ลีสุขสาม	ส.อบต. หมู่ ๑๔	ศักดิ์ดา ลีสุขสาม	
๑๙	นายแสง อบเชย	ส.อบต. หมู่ ๑๕	แสง อบเชย	
๒๐	นายนิคม ศรีคุณเมือง	ส.อบต. หมู่ ๑๕	นิคม ศรีคุณเมือง	
๒๑	นายสน คำมา	ส.อบต. หมู่ ๑๖	สน คำมา	
๒๒	นายเอกพงษ์ แซ่หาง	ส.อบต. หมู่ ๑๗	เอกพงษ์ แซ่หาง	
๒๓	นายพิเชษฐ์ แซ่หาง	ส.อบต. หมู่ ๑๗	พิเชษฐ์ แซ่หาง	
๒๔	นายวิชา วรรณดี	ส.อบต. หมู่ ๑๘	วิชา วรรณดี	
๒๕	นายถวิล กันทะวงศ์	ส.อบต. หมู่ ๑๘	ถวิล กันทะวงศ์	
๒๖	นายสายัณต์ อุปเสน	ส.อบต. หมู่ ๒๐	สายัณต์ อุปเสน	

ผู้ไม่มาประชุม ๑.นายสนั่น หลายไท้ ส.อบต.หมู่ ๑๐ ๒.นายอนันต์ โป่งบุญมี ส.อบต.หมู่ ๑๖
๓.นายใส หลวงหาญ ส.อบต.หมู่ ๙

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณัฐศักดิ์ ภูมา	นายก อบต.	ณัฐศักดิ์ ภูมา	
๒	นายรัฐพันธ์ เข้มขาว	รองนายก อบต.	รัฐพันธ์ เข้มขาว	
๓	นายสารสิทธิ์ สิทธิสาร	รองนายก อบต.	-	ติดตามการ
๔	นายอนันต์ แก้วมหานิล	เลขานุการนายก อบต.	-	ติดตามการกิจ
๕	จำสิปโทสุพจน์ เวียงคำ	ปลัด อบต.	สุพจน์ เวียงคำ	
๖	นายจักรกฤษ ก่อเกิด	รองปลัด อบต.	-	ติดตามการ
๗	นางมุกดา เมืองก้อนกาศ	ผอ.กองคลัง	มุกดา เมืองก้อนกาศ	
๘	นางสาวดวงใจ ตะอูบ	หัวหน้าสำนักปลัด	ดวงใจ ตะอูบ	
๙	นายกฤตภาส บุญเหมือน	ผอ.กองช่าง	กฤตภาส บุญเหมือน	
๑๐	นายวรภีกร พรมมินทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	-	ติดตามการ
๑๑	นายธีระธาดา อินต๊ะวงค์	นักวิเคราะห์ ฯ ชำนาญการ	ธีระธาดา อินต๊ะวงค์	
๑๒	นายสุรชัย โพธิชา	นิติกรชำนาญการพิเศษ	สุรชัย โพธิชา	
๑๓	นายชานนท์ อโนราช	เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน	ชานนท์ อโนราช	
๑๔	นางสาวรมณีย์ วงษา	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	รมณีย์ วงษา	
๑๕	นางรัตติยา สงวนรัมย์	ผช.จพง.สุขาภิบาล	รัตติยา สงวนรัมย์	
๑๖	นางสาวทัศนียาพร ผัดเรือน	นักทรัพยากรบุคคล	-	ติดตามการ

เมื่อเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ได้ตรวจสอบแล้วว่าผู้มาประชุมครบองค์ประชุมแล้ว นายสุวิทย์ จันต๊ะฟู ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา กล่าวเปิดการประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

- ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา๒๐๑๙ ขอให้ทุกท่านได้ระมัดระวังตัวด้วยและขอให้ดำเนินการตามมาตรการตามที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกำหนดอย่างเคร่งครัดด้วย

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
- มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ จำนวน ๒๖ เสียง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

กระทู้ถาม

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ๔.๑ เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ขั้นแปรญัตติและชั้นลงมติ)

วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ

นายสุวิทย์ จันตะพู
ประธานสภา

- ตามมติที่ประชุมสภา อบต.แม่เปา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ในวาระที่ ๑ ซึ่งได้มีมติรับหลักการ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้น ซึ่งได้มีการกำหนดให้สมาชิกสภา อบต.และผู้บริหารอบต.ที่มีความประสงค์จะยื่นคำแปรญัตติให้ยื่นต่อ คณะกรรมการแปรญัตติตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. , วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. , วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. , วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อบต.แม่เปา นั้น ทางประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ได้จัดส่งรายงานผลการประชุม ของคณะกรรมการแปรญัตติต่อประธานสภา อบต.แม่เปาแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และข้าพเจ้าในฐานะประธานสภา อบต. ก็ได้จัดส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการแปรญัตติ ให้กับสมาชิกสภา อบต. ทุกท่านตามหนังสือ นัดประชุมแล้ว

บัดนี้ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงผลการพิจารณาของการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ต่อที่ประชุมสภา อบต.แม่เปา ต่อไป

นายสนั่น คำมา
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

- ตามที่ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้เปิดรับคำขอแปรญัตติร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. , วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. , วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. , วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ไปจนถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. รวมทั้งสิ้น ๓๒ ชั่วโมง ณ อบต.แม่เปา ทาง คณะกรรมการแปรญัตติได้กำหนดประชุมพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ซึ่งได้มีมติที่ ประชุมดังนี้

“เนื่องจากไม่มีสมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารท่านใดเสนอคำแปรญัตติ ภายในระยะเวลาที่กำหนด คณะกรรมการจึงได้มีมติในการเสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามร่างเดิม เพื่อให้สมาชิก สภาฯ ได้พิจารณาในวาระที่ ๒ และวาระที่ ๓ ต่อไป”

นายสุวิทย์ จันตะพู
ประธานสภา

- เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับคัดเลือกได้แถลงผลการพิจารณา เรียบร้อยแล้ว ขอให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบที่เกี่ยวข้องในลำดับต่อไป

นายลันตรี ยะจินดา
เลขานุการสภาฯ

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๕๐ เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณา แล้ว จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัติร่างเดิมและตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม พร้อมทั้ง รายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่น รายงานนั้นอย่างน้อยต้อง

แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวันนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภา

- ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการอภิปราย มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือจะเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบให้ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยคะแนนจำนวน ๒๖ เสียง

นายณัฐศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.

- เพื่อให้การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออำนาจทางสภา ในการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติในกรณีที่มีการพิมพ์ผิดรายละเอียดผิดพลาดหรือตัวเลขบกพร่องโดยไม่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไปหรือยอดรวมแห่งงบประมาณเปลี่ยนไปโดยให้ปลัด อบต. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้แก้ไข

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภา

- ขอมติที่ประชุมเห็นชอบในการมอบอำนาจให้นายก อบต. ในการแก้ไขร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติในกรณีที่มีการพิมพ์ผิด รายละเอียดผิดพลาดหรือตัวเลขบกพร่องโดยไม่ทำให้สาระสำคัญเปลี่ยนไป หรือยอดรวมแห่งงบประมาณเปลี่ยนไปโดยให้ปลัดอบต. ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่งบประมาณเป็นผู้แก้ไข

มติที่ประชุม

- มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๒๖ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา จำนวน ๑ ฉบับ ดังนี้

๕.๑.๑ ร่างข้อบัญญัติ อบต.แม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) พ.ศ. ... (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓)

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภา

สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯจำนวน ๑ ฉบับนั้น เนื่องจากมีใช้สถิติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๕ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ กำหนดว่าสถิติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องเป็นพิจารณาเป็นสามวาระ แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัติเพิ่มเติมสภา โดยให้ประธานที่ประชุม เป็น

ประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาว่าจะพิจารณาสามารถจะรวดเร็วหรือไม่

นายณัฐศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.

สำหรับการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ ฯ จำนวน ๑ ฉบับดังกล่าวนี้ได้เป็นการยกย่องตามขั้นตอนวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และครั้งนี้ได้มีการมอบหมายให้งานกฎหมายและคดีเป็นผู้นำดำเนินการยกย่อง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการยกย่อง ฯ ตามที่ อบต.แม่เปา ได้มีประกาศแต่งตั้งแล้ว ซึ่งเนื้อหาสาระและรายละเอียดล้วนแต่มีผลประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่ เพราะรายละเอียดนั้นเป็นนํามาตรการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันโรคระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ มาบรรจุในร่าง ฯ ข้อบัญญัติ ฯ ฉบับนี้ด้วย และมีการพิจารณาอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และก็ได้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโดยได้นำร่างเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊คสาธารณะของ อบต. และปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้การพิจารณาในวันนี้ จึงขอเสนอให้พิจารณาสามารถจะรวดเร็ว

นายสุวิทย์ จันทะฟู
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนออีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ฯ ดังกล่าวข้างต้นให้ทำการพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว (ขั้นรับหลักการ , ขั้นแปรรูปที่ดินและขั้นลงมติ)

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๒๖ เสียง ให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าว ให้ดำเนินการพิจารณาสามารถจะรวดเร็ว

๕.๑.๑ ร่างข้อบัญญัติ อบต.แม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓)

วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ

นายสุวิทย์ จันทะฟู
ประธานสภาฯ

ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง

นายณัฐศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.

สำหรับเหตุผลความจำเป็นได้เกริ่นนำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอมอบหมายให้นิติกรได้ชี้แจงรายละเอียดแห่งหลักการและเหตุผลต่อไป

นายสุรชัย โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ความเป็นมาในการตราข้อบัญญัตินี้ เนื่องจากข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๒ ซึ่งมีสภาพบังคับใช้มาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน งานกฎหมายและคดี จึงขออนุมัติต่อผู้บริหารท้องถิ่นให้พิจารณาดำเนินการยกย่องข้อบัญญัติ ฯ ดังกล่าว ขึ้นใหม่ โดยมีหลักการและเหตุผลในการร่างข้อบัญญัติ ฯ ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เหตุผล

โดยเห็นเป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เนื่องจากใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและประโยชน์ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งได้กำหนดประเภทกิจการที่สมควรให้มีการควบคุม ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การขอรับใบแทนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในลักษณะที่เป็นการค้า ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๓๒ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา ๕๘ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นกิจการภายใต้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นสถานที่ประชาชนรวมตัวพบปะกันทำให้มีโอกาสในการแพร่กระจายเชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ จึงสมควรกำหนดมาตรการที่เป็นแนวทางในการกำกับ ตรวจสอบและให้สถานประกอบการถือปฏิบัติในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รวมทั้งเพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพการปัจจุบัน จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้

นายสุรชัย โพธิษา
นิติกรชำนาญการพิเศษ

ได้อ่านและชี้แจงรายละเอียดร่างข้อบัญญัติ อบต.แม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ... โดยทำการอ่านทุกข้อ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๓)

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภา
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการรับหลักการ
มีมติเห็นชอบรับหลักการเป็นเอกฉันท์จำนวน ๒๖ เสียง

วาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติ

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภา

เนื่องจากที่ประชุมได้มีมติให้พิจารณาสามารถรวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณา
วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้
ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติมีท่านใดจะเสนอแปรญัตติ
หรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญ

นายเอกพงษ์ แซ่หาง
ส.อบต.หมู่ ๑๗

ข้าพเจ้าเห็นว่าร่างข้อบัญญัติ ฯ ที่เสนอมานั้นเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์
ต่อประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.แม่เปา เพราะจะได้มีมาตรการในการควบคุม

ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หากร่างข้อร่างข้อบัญญัติ ฯ นี้ ได้มีผลบังคับใช้แล้วก็ขอให้ อบต.แม่เปา ดำเนินการตามร่างข้อบัญญัติ ฯ อย่างเคร่งครัดด้วย

นายสันตรี ยะจินดา
เลขานุการสภาฯ

อัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายร่างข้อบัญญัติ ฯ นั้น ก็เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เนื่องจาก กิจกรรมที่ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลแม่เปา ประกอบกิจกรรมนั้นก็ม้อัตรค่าธรรมเนียมที่ไม่สูงมากนัก และหากร่างข้อบัญญัติ ฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วก็ขอให้ อบต.แม่เปา ช่วยดำเนินการอย่างเคร่งครัดด้วย

ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีข้าพเจ้าจะดำเนินการต่อในวาระที่ ๓

มติที่ประชุม

ไม่มีท่านใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ๒๖ เสียง เห็นชอบตามร่าง ฯ เดิมที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอมา

วาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภาฯ

ขอเชิญเลขานุการสภา อบต. ได้ชี้แจงข้อกฎหมาย

นายสันตรี ยะจินดา
เลขานุการสภาฯ

ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร ในการพิจารณาวันนี้ ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภาฯ

ในการพิจารณาในวาระที่ ๓ จะไม่มีการอภิปรายเว้นแต่ที่ประชุมจะลงมติให้มีการอภิปราย มีสมาชิกท่านใดมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือจะเสนอให้มีการอภิปรายเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมในการเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.แม่เปา เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๒๖ เสียง

๕.๒ เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๙ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔ หน้าที่ ๕๒ - ๕๘)

นายสุวิทย์ จันดีฟู
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายณัฐศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.

ในระเบียบวาระดังกล่าว เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๙ เพราะว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาจะพิจารณาจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมและ

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย

นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๙ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างการเพิ่มเติมแผนดังกล่าว ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งตามร่างแผน ฯ ที่ส่งให้ทุกท่านนั้น มีจำนวน ๑๖ โครงการ ซึ่งข้าพเจ้าจะขออ่านรายละเอียดของโครงการให้ทุกท่านได้รับทราบ ถ้ามีโครงการใดไม่ถูกต้องตามร่าง ฯ ก็ขอให้ทุกท่านทำการทักท้วงเพื่อจะได้แก้ไขให้ถูกต้องต่อไปด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๔ หน้าที่ ๕๒ - ๕๘) แนบท้ายรายงานการประชุมนี้)

นายสุวิทย์ จันต๊ะฟู
ประธานสภาฯ

สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ประชุมให้ความเห็นชอบด้วย

มติที่ประชุม

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๒๖ เสียง

๕.๓ เสนอเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๕ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕ หน้าที่ ๕๙)

นายสุวิทย์ จันต๊ะฟู
ประธานสภาฯ

ขอเชิญฝ่ายบริหารชี้แจง

นายณัฐศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.

ในระเบียบวาระดังกล่าว เป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕ เพราะว่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปาจะพิจารณาจัดทำโครงการดังกล่าว เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งรายละเอียดต่าง ๆ ขอให้ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือหัวหน้าสำนักปลัดเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมด้วย

นายธีระธาดา อินต๊ะวงศ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๖๕ เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง




(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดแนวทางและขั้นตอนในการเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น กล่าวคือ ให้คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลความจำเป็นเสนอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา หลังจากนั้นให้คณะกรรมการพัฒนา ท้องถิ่นพิจารณาร่างการเปลี่ยนแปลงแผนดังกล่าว ในส่วนขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวแล้วให้เสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะส่งให้ผู้บริหารท้องถิ่นลงนามประกาศใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป ซึ่งตามร่างแผน ฯ ที่ส่งให้ทุกท่านนั้น มีจำนวน ๑ โครงการ ซึ่งข้าพเจ้าจะขออ่านรายละเอียดของโครงการให้ทุกท่านได้รับทราบ ถ้า มีโครงการใดไม่ถูกต้องตามร่าง ฯ ก็ขอให้ทุกท่านทำการทักท้วงเพื่อจะได้แก้ไขให้ ถูกต้องต่อไปด้วย (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข ๕ หน้าที่ ๕๙ แนบ ท้ายรายงานการประชุมนี้)

นายสุวิทย์ จันตะพู่
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๖

นายณัฐศักดิ์ ภูมา
นายก อบต.

สมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะเสนอหรืออภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติในที่ ประชุมให้ความเห็นชอบด้วย

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์จำนวน ๒๖ เสียง

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

๖.๑ เรื่องจากกิจการสภา

- ไม่มี

๖.๒ เรื่องจากฝ่ายบริหาร

- ได้แจ้งให้ทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายสารสิทธิ์ สิทธิสาร รองนายก อบต. และนายจักร กิตรี ก่อเกิด รองปลัด อบต. นายวรภักดิ์ พรหมินทร์ ผอ.กองการศึกษา ฯ ให้ เข้ารับอบรมและเสวนาแนวทางการจัดการโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพญาเม็งราย จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม สภา อบต. ในวันนี้ได้
๒. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่ออำเภอพญาเม็งราย ในส่วนของตำบลแม่เปา ได้ขอสรุปการประชุมว่า บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม หากเดินทางเข้า มายังจังหวัดเชียงราย หากยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ให้ทำการกักเป็นเวลา ๑๔ วัน ส่วนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้ปฏิบัติตามที่ คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายกำหนด กล่าวคือ ต้องกักตัว อยู่ ณ สถานที่ที่แต่ละคณะกรรมการ ฯ ระดับอำเภอ กำหนด
๓. หากหมู่บ้านใดมีถนนการเกษตรได้รับความเสียหาย ก็ให้ทำหนังสือเข้ามา หากมีงบประมาณ งบกลาง เหลือก็จะใช้งบกลางเป็นลำดับแรก หากงบกลาง หมดหรือเหลือน้อย ก็อาจเสนอสภา ฯ พิจารณาเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมใน โอกาสต่อไป



๔. วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทางอำเภอเชิญทุก อปท. ที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ทำการประชุมเพื่อซักซ้อมและชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ต่อไป

๖.๓ ส่วนราชการประจำของ อบต.

๖.๓.๑ สำนักปลัด

- ไม่มี

๖.๓.๒ กองคลัง

นางมุกดา เมืองก้อนกาศ
ผอ.กองคลัง

ได้แจ้งให้ทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

- ขอแจ้งยอดเงินสะสม ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒๑,๕๔๒,๔๐๒.๑๓ บาท เงินทุนสำรองสะสม ๑๙,๓๘๕,๖๘๗.๔๑ บาท

๖.๓.๓ กองช่าง

- ไม่มี

๖.๓.๔ กองการศึกษาฯ

- ไม่มี

๖.๓.๕ หน่วยตรวจสอบภายใน

- ไม่มี

๖.๓.๖ หน่วยงานราชการอื่นที่เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

๖.๓.๗ ประชาชนที่เข้ารับฟังการประชุม

- ไม่มี

ปิดประชุมเวลา

๑๒.๒๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกการประชุม

(นายลันตรี ยะจินดา)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา



คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น คำมา)

ส.อบต. หมู่ ๑๖

(ลงชื่อ)



(นายสมเด็จ กอบอ้อย)

ส.อบต. หมู่ ๒

(ลงชื่อ)



(นายชัยณรงค์ เชื้อนแก้ว)

ส.อบต. หมู่ ๔



ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายงานการประชุมฉบับนี้ ได้ผ่านการรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔



(นายสุวิทย์ จันทะฟู)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เปา

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

